

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓/๑๗๗๗



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทิน
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอทั้ง ๒ ข้อ และกรณีภายหลังจากที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. มีผลใช้บังคับแล้ว หากหน่วยงานใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องดำเนินโครงการลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและมีความพร้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงขอเร่งรัดให้หน่วยงานที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำสัญญาก่อนนี้ ผูกพัน พร้อมทั้งบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ โดยหากรายการใดไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องดำเนินการต่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอให้จังหวัดแจ้งยืนยันรายการลงทุนดังกล่าว พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ไปยังสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแจ้งไปยังสำนักงบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประนอม คำเที่ยง)

สำนักบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารจัดการงบลงทุนภูมิภาค

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๕๙๐ ๑๗๕๑

สำเนาส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

หมายเหตุ : ด่วนที่สุดหนังสือมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ www.phdb.moph.go.th